

รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพรภนามแดง
เมื่อวันจันทร์ ที่ ๔ เดือน เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแพรภนามแดง

ผู้มาประชุม

๑.นายทวีป อมศิริ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรภนามแดง
๒.นายมานพ เสาทอง	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรภนามแดง
๓.นางสาววารุณี เดชดวง	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรภนามแดง
๔.นายพิเชษฐ จันทร์จำรัส	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพรภนามแดง
๕.นายพงษ์ศักดิ์ แก้วสนิท	ผู้อำนวยการกองช่าง
๖.พ.จ.ท.เทพชัย ยมจินดา	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๗.นางสาวชิฎารัตน์ แก้วพิกุล	นักวิชาการพัสดุ
๘.นางสาวธนพร พรหมมี	นักทรัพยากรบุคคล
๙.นางสาวจิรวรรณ แดงอรุณ	นักวิชาการเงินและบัญชี
๑๐.นางรัตนาพร ชมดารา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๑.นายเกียรติดำรงค์ วันจันทร์	นิติกร
๑๒.นายกิตติพันธ์ ปันแปง	นักวิชาการศึกษา
๑๓.นายอานนท์ เปรูนาวิน	นายช่างโยธา
๑๔.นางสาวรุ่งกานญา ทับศรี	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
๑๕.นางสาวทัตชญา พิกุลหอม	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๑๖.นางสาวฉัญลักษณ์ เวชประสิทธิ์	ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
๑๗.นายทวีทรัพย์ บรรเทาทุกข์	ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
๑๘.นางสาวจารุประภา ทับทิมศรี	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๑๙.นายอุเทน เจริญเนตร์	พนักงานขับรถยนต์
๒๐.นายประยงค์ จันทร์อ่อน	พนักงานผลิตน้ำประปา
๒๑.นายสุบรรพจน์ พ่วงสำราญ	คนงานทั่วไป
๒๒.นายกานต์ ขำศิริ	คนงานทั่วไป
๒๓.นายดำรัส อินอนันต์	คนงานทั่วไป

ผู้ไม่มาประชุม

๑.นางสาวสรिता บัวจันทร์	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	ป่วยติดโควิด-๑๙
๒.นางสาวลัดดา เข้มกำเนิด	นักการ	บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

เริ่มประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายทวีป อมศิริ -เมื่อทุกท่านมาครบแล้ว ผมขอเปิดการประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
นายก อบต. ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ ครับ
-ในพื้นที่ตำบลแพรภนามแดง มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ ซึ่งแพร่กระจายอย่างเป็นวง
กว้างอยู่ในขณะนี้ ในส่วนของการให้ความช่วยเหลือผู้กักตัวสัมผัสเสี่ยงสูงโดยการแจกถุงยังชีพ ซึ่งในขณะ

นี้ยังไม่สามารถดำเนินการให้ความช่วยเหลือแจกถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัวสัมผัสเสี่ยงสูงได้เนื่องจากต้องรอระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจนเสียก่อนจึงจะสามารถดำเนินการให้ความช่วยเหลือได้ และเมื่อมีประชาชนสอบถามเข้ามา ก็ขอความร่วมมือพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่านได้อธิบายให้แก่ประชาชนที่ติดต่อสอบถามเรื่องดังกล่าวเข้ามาให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

-เน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติหน้าที่เวร ๗ วันอันตราย เวร โรงพยาบาลสนาม พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่านจะต้องมีรายชื่อในการเข้าปฏิบัติหน้าที่เวรดังกล่าวข้างต้นทุกคน ส่วนพนักงานเจ้าหน้าที่ท่านไหนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เวรตามจุดที่ตนเองได้รับมอบได้ จะทำการสลับสับเปลี่ยนเวรก็ให้ทำความเข้าใจและตกลงกันเอาเองว่าจะไปอยู่กะไหนหรือจะสับเปลี่ยนเวรกับใครเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เวรดังกล่าวข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

-ในแต่ละวันมีเอกสารหรือหนังสือสั่งการจากหน่วยงานส่วนราชการต่างๆ ได้สั่งการลงมา และมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ที่ได้สั่งการลงมาซึ่งมีจำนวนมากมาย อย่างในกรณีของหน่วยงานเราซึ่งมีบุคลากรค่อนข้างน้อยในบางครั้งก็ไม่สามารถดำเนินการทันตามกรอบห้วงเวลาที่หน่วยงานต่างๆ สั่งการลงมาได้ ส่วนในช่วงนี้ก็จะเป็นส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมซึ่งมีภาระกิจงานค่อนข้างมาก ทั้งในส่วนของโควิด-๑๙ การพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก เป็นต้น ก็ขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่านช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันไหนที่ทำได้ก็ช่วยกันเพื่อให้งานหรือภารกิจที่สำเร็จจุล่งไปได้ด้วยดี

-กรณีที่มีประชาชนได้ติดต่อสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับภาษี การขออนุญาตก่อสร้าง การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตลอดจนจนถึงเรื่องร้องเรียนอื่นๆ ก็ขอความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่านได้ชี้แจงและอธิบายให้แก่ประชาชนที่ติดต่อสอบถามหรือร้องเรียนเข้ามาให้เข้าใจในขั้นตอนหรือกระบวนการเกี่ยวกับเรื่องที่สอบถามเข้ามา

-ตามที่ได้มอบหมายให้ท่านปลัด เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการแทนทางนายก ก็ขอเชิญท่านปลัดได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเรื่องที่ได้ไปประชุมมาขอเชิญท่านปลัด

นายพิเชฐ จันทรจรัส ปลัด อบต. -ตามที่ท่านนายกได้มอบหมายให้เข้าประชุมหัวหน้าส่วนราชการแทนท่านนายก เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๖๕ ซึ่งมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้

-การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในช่วงเทศกาลจะมีการอนุญาตให้จัดกิจกรรมประเพณีทางวัฒนธรรมได้เท่านั้น ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ การสงฆ์น้ำพระ การทำบุญตักบาตร การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เป็นต้น ซึ่งในการจัดกิจกรรมก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด

-การบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย ซึ่งทาง อบต.ของเราได้ดำเนินการไปบางส่วนแล้วในเบื้องต้น โดยดำเนินการร่วมกับทางพัฒนากรอำเภอตามรายชื่อที่ได้รับแจ้งไว้

-กรมที่ดินได้แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการบอกดิน โดยโครงการนี้จะเป็นโครงการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อาทิเช่น การตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ที่ดินต่างๆ ซึ่งสามารถดำเนินการได้โดยง่ายผ่านแอปพลิเคชัน โดยสามารถติดต่อดำเนินการโครงการดังกล่าวได้ที่สำนักงานที่ดินทุกแห่งทั่วประเทศ

-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้แจ้งสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในหัวเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามยังไม่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก

-สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ป่วยรายใหม่ ๔๒๑ ราย เสียชีวิต ๑๔๔ ราย ยอดผู้ป่วยสะสมตั้งแต่เดือนเมษายน ๖๕๖๔ จำนวน ๑๑,๓๑๘ ราย

-ทาง กอ.รมน.จังหวัดสมุทรสงคราม ได้ดำเนินการโครงการหมู่บ้านสีฟ้า โดยแบ่งคณะทำงานออกเป็น ๒ ชุด ได้แก่คณะทำงานระดับอำเภอ ซึ่งจะมีนายก อบท.เป็นคณะทำงานร่วม ส่วนคณะทำงานระดับตำบล หมู่บ้านก็จะมีปลัด อบท.เป็นคณะทำงาน เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในแต่ละหมู่บ้านให้มีจำนวนการแพร่ระบาดน้อยที่สุด

นายทวีป อมศิริ
นายก อบต.

-การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ซึ่งมีการแพร่ระบาดในหลายๆพื้นที่อย่างเป็นวงกว้างอยู่ในขณะนี้ ในตำบลแพรกหนามแดงเอง ก็มีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ถ้าจะดำเนินการในพื้นที่ให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการหมู่บ้านสีฟ้าซึ่งเป็นเรื่องที่ยาก เพราะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่เป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ ถ้าจะทำให้จำนวนผู้ป่วยลดน้อยลงหรือไม่มีการแพร่ระบาดเลย เน้นย้ำพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่านเรื่องไหนสามารถดำเนินการได้ก็ดำเนินการ เรื่องไหนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ก็ชี้แจงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบตามเหตุผลขอขอบเขตที่ไม่สามารถดำเนินการได้ เป็นลำดับไป

นายพิเชฐ จันทร์จำรัส
ปลัด อบต.

-ในส่วนของ การให้ความช่วยเหลือผู้กักตัวสัมผัสเสี่ยงสูง โดยการแจกจ่ายถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัวสัมผัสเสี่ยงสูง โดยการดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือในช่วงแรกได้มีการสอบถามไปยังสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในรูปแบบลักษณะใดได้บ้าง ซึ่งในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้กักตัวสัมผัสเสี่ยงสูงได้มีการให้ความช่วยเหลือตามแนวทางที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจังหวัดได้ให้แนวทางในการดำเนินการมาโดยตลอด เมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมาได้ไปอบรมที่ทางท้องถิ่นจังหวัดจัดขึ้น ซึ่งมีวิทยากรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มาให้ความรู้ ซึ่งทางวิทยากรเองได้บรรยายให้ความรู้ ในส่วนของ การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้กักตัวสัมผัสเสี่ยงสูงเป็นถุงยังชีพว่าไม่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งในขณะนี้ในส่วนของคณะทำงานและส่วนที่เกี่ยวข้องจะมีการหารืออีกครั้งว่าจะสามารถดำเนินการในลักษณะใดได้บ้าง

นายทวีป อมศิริ
นายก อบต.

-ในส่วนของการทำงานในหน่วยงานเรามีภารกิจงานมาก ก็ขอฝากพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่านให้ช่วยเหลือกันในเวลาทำงานหรือปฏิบัติหน้าที่ต่างๆตามที่ได้มีคำสั่งหรือได้รับมอบหมายเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

นางสาวธนพร พรหมมี
นักทรัพยากรบุคคล

-ในส่วนตำแหน่งพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ว่าง ก็ได้ดำเนินการขอใช้บัญชีกรมไปแล้วซึ่งในตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการรอเรียกบุคคลที่สอบได้หรือขึ้นบัญชีไว้มาบรรจุในตำแหน่งที่ว่าง ซึ่งในส่วนนี้ก็ต้องรอกระบวนการตามขั้นตอนต่อไป

นายทวีป อมศิริ
นายก อบต.

-พนักงานเจ้าหน้าที่ในแต่ละส่วนกองตำแหน่งที่ว่าง ถ้าหากมีคนติดต่อเข้ามาให้ส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนต่อไป

นายพิเชฐ จันทร์จำรัส
ปลัด อบต.

-ในส่วนของสำนักงานปลัดพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ขาดไปก็จะส่งผลกระทบต่อการทำงานอยู่พอสมควร ซึ่งในการทำงานนั้นในบางครั้งอาจจะมีการขอรบกวนหน่วยงานอื่นหรือกองอื่นๆด้วยเพื่อให้งานในขณะนั้นมันดำเนินต่อไปได้และสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

นายทวีป อมศิริ

-ขอให้ทุกท่านพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕

นายก อบต.

-มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมฯ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

นายทวีป อมศิริ

-ท่านไหนหรือหน่วยงานส่วนราชการใดมีเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้วที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบขอเชิญครับ

นายก อบต.

นายพงษ์ศักดิ์ แก้วสนิท

-เรียนท่านนายก เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้วในส่วนของกองช่าง เครื่องยนต์เรือท้องแบนที่ชำรุดตามที่ได้ดำเนินการจัดหาอะไหล่เครื่องยนต์เรือท้องแบนที่ชำรุด ซึ่งในขณะนี้ได้จัดหาอะไหล่มาแล้ว และได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการนำอะไหล่เครื่องยนต์เรือท้องแบนไปให้ช่างดำเนินการซ่อมแซมเป็นที่เรียบร้อยซึ่งน่าจะซ่อมเสร็จภายในระยะเวลา ๑ - ๒ วันนี้

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายทวีป อมศิริ

-ส่วนกองไหนมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่ถ้าไม่ขอไประเบียบวาระต่อไปครับ

นายก อบต.

ระเบียบวาระที่ ๔ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

นายทวีป อมศิริ

-ท่านไหนมีปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบขอเชิญครับ

นายก อบต.

นายพงษ์ศักดิ์ แก้วสนิท

-กองช่างการปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายมีความราบรื่นดี เนื่องจากมีการประชุมพนักงานภายในกองเพื่อพูดคุยปัญหาที่เกิดขึ้นและวางแผนงานที่จะดำเนินการเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงด้วยดี

ผู้อำนวยการกองช่าง

พ.จ.ท.เทพชัย ยมจินดา

-ด้วยทางกองสาธารณสุขในขณะนี้มีผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ คุณศรีดา บัวจันทร์ หยุดงานเนื่องจากป่วย ด้วยการติดเชื้อโควิด-๑๙ ซึ่งในขณะนี้ได้หยุดงานและพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน ซึ่งอาจจะทำให้งานที่จะต้องประสานหรือดำเนินการต่อมีความล่าช้าอยู่บ้าง

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

-ตามที่คุณจิตกร ปานมา ได้ร้องเรียนเข้ามาเกี่ยวกับบ่อน้ำบริเวณบ้านว่าสีของน้ำในบ่อมีความผิดปกติ ซึ่งทางกองสาธารณสุขได้ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้น และนัดหมายให้ลงมาตรวจสอบเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

-ได้รับแจ้งจากผู้รับจ้างในการเก็บขยะว่าในขณะนี้รถเก็บขยะของผู้รับจ้างเสียอยู่ในระหว่างการดำเนินการซ่อม และพนักงานท้ายรถเก็บขยะป่วยติดโควิด-๑๙ ซึ่งอาจจะทำให้การเก็บขยะมีความล่าช้า ถ้าหากมีประชาชนประสานงานหรือร้องเรียนเข้ามาขอความร่วมมือพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่านได้ชี้แจงทำความเข้าใจให้กับประชาชนที่ประสานงานหรือร้องเรียนเข้ามาด้วย

นางสาวธนพร พรหมมี-เรื่องกล้อง CCTV ที่ทางท่านนายกได้ฝากงานไว้ให้ดำเนินการ ซึ่งในการดำเนินการนั้นอาจมีความล่าช้าอยู่บ้างเนื่องจากมีภาระกิจงานอื่นที่จำเป็นเร่งด่วนเข้ามาเลยทำให้ไม่สามารถดำเนินการต่อเนื่องได้

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวชิญากร แก้วพิกุล

-ตามที่ได้รับประสานงานจากกองสาธารณสุขในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในหมาแมว ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้คือวัคซีนที่จะดำเนินการจัดซื้อเพื่อมาใช้ในการดำเนินโครงการขาดแคลน ซึ่งผู้ขายแจ้งว่าวัคซีนจะเข้าช่วงประมาณเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งจะทำให้โครงการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในหมาแมวอีกระยะเวลาของโครงการออกไปอีกจากที่ระบุไว้ในโครงการ

นักวิชาการพัสดุ

นายทวีป อมศิริ -มีท่านใดมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าหากไม่มีไประเบียบวาระต่อไปครับ
นายก อบต.

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

นายพิเชฐ จันท์จรัส -ได้รับแจ้งจากทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดให้ อบต. ออกข้อบัญญัติบ่อดักไขมันในส่วนนี้
ปลัด อบต. ขอให้กองสาธารณสุขและส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกระบวนการต่อไป


-ทางไฟฟ้าฝากประชาสัมพันธ์ว่าถ้าหากครัวเรือนใด ค้างชำระค่าไฟฟ้าเกิน ๒ เดือน ทางไฟฟ้าเองจะดำเนินการตัดกระแสไฟ และถ้าหากครัวเรือนใดค่าไฟฟ้าสูงเกินกว่าปกติไม่สมเหตุผลผลสามารถแจ้งประสานงานให้ไฟฟ้าเข้ามาตรวจสอบค่าไฟฟ้าได้


นายพงษ์ศักดิ์ แก้วสนิท -ในเรื่องของบ่อดักไขมันทางกองช่างเองก็จะมีระบุไว้ในแบบขออนุญาตก่อสร้างให้จัดทำบ่อดักไขมันใน
ผู้อำนวยการกองช่าง ครัวเรือนตามที่ระบุไว้ในแบบขออนุญาตก่อสร้าง


นายมานพ เสาทอง -น้องๆหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานข้างนอก เวลาสื่อสารในการปฏิบัติงานขอให้มีการขานตอบ
รองนายก อบต. เพื่อนร่วมงานด้วยเพื่อจะได้รู้และทราบว่าทำอะไรอยู่จุดไหน มีปัญหาและอุปสรรคติดขัดตรงไหน

นายทวีป อมศิริ -ท่านไหนมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือใน
นายก อบต. การประชุมครั้งนี้

ปิดประชุม เวลา ๑๖.๔๐ น.

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
(นายกิตติพันธ์ ปิ่นแปง)
นักวิชาการศึกษา

ลงชื่อ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายพิเชฐ จันท์จรัส)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

ลงชื่อ  ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายทวีป อมศิริ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง